



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
22 กรกฎาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ประเด็นสำคัญ

### 1. คัดค้านนโยบายกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, มติชน, nationtv)

-นายไพศาล ลิ้มสถิตย์ นักวิชาการด้านกฎหมายยาเสพติด กล่าวถึง กรณีผู้บริหารระดับสูง สธ. ชี้แจงประเด็นการปลดล็อกกัญชา ไม่ผิดข้อตกลงอนุสัญญาเดี่ยว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961 เพราะ UN ได้ตัดการควบคุมกัญชาออกจากกลุ่มยาเสพติดที่มีความเสี่ยงในระดับสูงสุด ตามคำแนะนำของ UN ออกไปแล้ว ว่า การชี้แจงของสธ. มีหลายจุดที่คลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง พืชกัญชายังถือเป็นยาเสพติดตามอนุสัญญาเดี่ยว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961 ปัจจุบันไม่มีประเทศใดที่มีกฎหมายถอดพืชกัญชาออกจากยาเสพติด แม้แต่ประเทศที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันถนาการได้ ดังนั้น หาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม หรือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ป.ป.ส. คำนึงถึงผลกระทบต่อปชช.มากกว่าพรรคการเมือง ควรทบทวนการถอดกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 รวมทั้งต้องสั่งการให้มีการแก้ไขประกาศ สธ. ที่ออกเมื่อ 9 ก.พ.65 ใหม่ กำหนดให้กัญชายังเป็นยาเสพติด และย้อนกลับไปใช้ประกาศฉบับปี 2563 ระบุว่าต้นกัญชาและช่อดอกยังเป็นยาเสพติดอยู่ ยกเว้นเส้นใย ใบ ราก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, sonthitalk)

-นายคำณูน สิริธิตมาน ส.ว. แนะนำยอนุทิน ชาวุวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. ต้องแก้ไขประกาศ สธ. เรื่อง สมุนไพรควบคุม พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 16 มิ.ย.65 โดยเร็ว ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเสียใหม่ เพื่อไม่ให้เป็นการอนุญาตรวมให้ปชช. ใช้ประโยชน์จากกัญชา ที่ขัดต่อมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้การกระทำกิจกรรมใด ๆ ต่อสมุนไพรควบคุมทุกชนิดต้องขออนุญาต และมีใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้ ห้ามมิให้ผู้ใดศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เว้นจะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และกฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 ที่ระบุว่า ผู้ใดก็ตามจะกระทำกิจการใดๆ เกี่ยวกับกัญชา ต้องขออนุญาตเป็นรายๆ จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมถึงเสียงต่อการที่บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประกาศสธ. ฉบับดังกล่าว อาจเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้

### 2. ห้ามผลิต-นำเข้าบุหรี่ยผสมกัญชง กัญชา


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวเบซิฟิค, ประชาชาติธุรกิจ, อินโฟเควสท์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน., thebangkokinsight, newtv, hfocus, js100, ch3plus, TNN, amarintv, thestandard, ntiontv, isranews, acnews, ch7, sonthitalk)



-นายยอนุทิน ชาวุวีรกุล รองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุม กกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คผยช.) ครั้งที่ 2/2565 พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบข้อสั่งการนายกฯ ในการควบคุมบุหรี่ยไฟฟ้า รวมถึงมีมติผลักดันร่างกฎกระทรวง กำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ยซิการ์และบุหรี่ยซิการ์ ผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีส่วนผสมกัญชา กัญชง สาร CBD และสาร THC เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม

### 3. ผลสำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

-นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจความเห็นของปชช.ต่อนโยบายกัญชาเสรี และพฤติกรรมกรรมการซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีขายทั่วไป พบปชช.ถึง 75% จะไม่ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีวางขายทั่วไป เนื่องจากกังวลผลข้างเคียงและขาดความรู้และมาตรฐานการผลิต รวมไปถึงกลัวการใช้เกินขนาด, 58.3% ยังไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรี เพราะห่วงการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดการเสพติด และการใช้เกินขนาดในยารักษาโรค ส่วนอีก 41.7% เห็นด้วยกับการเปิดเสรี เนื่องจากจะเกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสันถนาการ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และควรมีบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมีการทำผิดกฎในการใช้กัญชา รวมทั้งกำหนดขอบเขตของการเปิดเสรีให้ชัดเจน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>4. รากกัญชารักษาโรคเกาต์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ข่าวสด            -นายสุทิน แสงชมภู ผอ.รพ.สต. บ้านเมียง เผยเตรียมใช้รากกัญชา เพื่อทำงานวิจัยในการลดกรดยูริกผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ เพราะเป็นภูมิปัญญาของคนพื้นที่จ.เลย ในการใช้รากกัญชาต้มกินเพื่อลดการปวดข้อ โดยในส่วนของงานวิจัยจะศึกษาว่าได้ผลขนาดไหน ใช้ทานขนาดเท่าไรต่อคน เพื่อยืนยันผลข้างเคียงการใช้รักษาบำบัดโรค</p> <p><b>5. งานเสวนากัญชา</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. ไทยโพสต์            -อ.ย. ร่วมกับ สสส. จัดเวทีเสวนาเรื่อง อาหารและขนมผสมกัญชาใกล้มือเด็ก ห้ามหรือให้ พร้อมเสนอแนวทางป้องกันเด็กห่างไกลภัยกัญชา พร้อมชวนครอบครัว โรงเรียน ทำความเข้าใจโทษ-ประโยชน์ของกัญชา ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเรื่องอาหารผสมกัญชาอย่างเร่งด่วน ที่ทุกภาคส่วนต้องเสริมพลังให้ความรู้การใช้กัญชาที่ไม่เหมาะสม</p>	
<p> <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p>	
<p><b>สถานการณ์ประจำวัน</b>            - สถานการณ์ในประเทศ 22 ก.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,424 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,570,885 ราย เสียชีวิต 25 ราย เสียชีวิตสะสม 31,098 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,816 ราย รักษาหายสะสม 4,515,759 ราย ยังรักษาอยู่ 24,028 ราย  <b>สถานการณ์ทั่วโลก</b> มีผู้ติดเชื้อ 572,503,795 (+154,029) ราย 6,398,216 (+3,919) ราย รักษาหาย 542,618,103 (+76,186) ราย</p>	-
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. ยารักษาโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, thestandard, ch7, hfocus, ntiontv, mcot, INN)            - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า การรักษาโควิด 19 สามารถรักษาได้ตามอาการ ไม่จำเป็นต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัสเสมอไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ และบางรายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 608 หรือมีโรคร่วมจะได้รับการยาฟาวิพิราเวียร์ เรมเดซิเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ หรือแพกซ์โลวิด ที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนที่เข้ารับการรักษาตามสิทธิสถานพยาบาลของรัฐ อย่างไรก็ตาม การจัดซื้อยารักษาโควิด 19 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพื่อใช้รักษาประชาชนตามสิทธิรักษาในสถานพยาบาล ไม่เคยนำมาขายต่อ ส่วนการจัดซื้อของเอกชน ย้ำให้ดูที่มา พร้อมเตือนแพทย์ชนบทเครพผู้บังคับบัญชาอย่าวิจารณ์ให้ความเห็น แนะนำออกเชื่อว่า จะวิจารณ์ได้สะดวกกว่า            - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า อภ. จัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์มาเพื่อให้บริการให้ประชาชน ฟรี และไม่มีให้นำไปขายต่อ ขณะนี้จัดซื้อยาจากหลายแหล่งตามที่ได้ผลิตได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ ออย. ทั้งนี้ หากภาคเอกชนจะจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์มาใช้จะต้องไปเจรจาซื้อกับบริษัทที่ได้มาขึ้นทะเบียนไว้กับ ออย.  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติ, ch7, workpointtoday, hfocus)            - ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รอง ผอ.อภ. กล่าวว่า อภ. ดำเนินการจัดหายาโมลนูพิราเวียร์ตามความต้องการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สธ. (PHEOC) เพื่อใช้รักษาโรคโควิด 19 จำนวน 5 ล้านแคปซูล โดยส่งมอบแล้ว 2 ล้านแคปซูลเมื่อ 12 ก.ค. 65 อีก 3 ล้านแคปซูล คาดว่าจะส่งมอบได้ไม่เกินปลายเดือน ก.ค. 65 และจัดหาเพิ่มอีก 5 ล้านแคปซูล</p> <p><b>2. วัคซีนโควิดและไขหวัดใหญ่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 60 องศา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, soudhitalk, thebangkokinsight, thaipbs, thailandplus, thaigov, acnews, js100, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 5            - นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ในช่วงฤดูฝน นอกจากโรคโควิด 19 ที่มีแนวโน้มการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งทั้ง 2 โรคสามารถใช้มาตรการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19 ได้แก่ การเว้นระยะห่าง ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อสัปดาห์ได้ด้วย การฉีดวัคซีน ทั้งวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสองชนิดพร้อมกันได้โดยไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่าง จะช่วยลดความเสี่ยงจากทั้ง 2 โรคได้</p> <p><b>3. ชี้แจงเด็ก 6 ขวบ ป่วยโควิดไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิต</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, TNN, js100, mcot, ntiontv, thebangkokinsight, thaipbs, soudhitalk, springnews, hfocus, ch3plus, topnews, isaranews, newtv) ทีวีช่อง 3, 5, TNN, ThaiPBS, NBT            - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงกรณีมีข่าวดังกล่าว ป.2 ติดเชื้อโควิด 19 ป่วยหนักและเสียชีวิตจาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาวะ MIS-C ว่า ตรวจสอบพบประวัติยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว และพ่อแม่พาลูกอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยเร็วเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p><b>3. สายพันธุ์ย่อย BA.2.75</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สำนักข่าวไทย, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, mcot, newtv, soudhitalk) ทีวี่ช่อง TNN</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ที่ จ.ตรัง ว่า เป็นการตรวจตามระบบเฝ้าระวังป้องกันสายพันธุ์ตามปกติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่แล้ว เมื่อตรวจเบื้องต้นแล้วพบว่าไม่เข้ากับสายพันธุ์ BA.4 หรือ BA.5 ที่มีในไทยจึงต้องส่งถอดพันธุกรรมทั้งตัว พบว่าเป็นสายพันธุ์ BA.2.75 จึงได้รายงานไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อทำการสอบสวนโรคต่อไป พร้อมทั้งรายงานไปยังฐานข้อมูล GISAID เพราะสายพันธุ์ดังกล่าว ทางองค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลที่ต้องจับตามอง (VOC-LUM) ส่วนอาการของผู้ติดเชื้อโควิดรายดังกล่าวยังไม่มีอาการที่แตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่น ๆ</p> <p><b>5. ประสิทธิภาพวัคซีน AZ-Pf- MD</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus) ทีวี่ช่อง NBT, ThaiPBS</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดย ม.เชียงใหม่ ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 65 พบว่า การฉีดวัคซีน AstraZeneca, Pfizer หรือ Moderna เป็นเข็มกระตุ้นที่ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสูตรไขว้ จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์โอมิครอน ได้สูงถึงร้อยละ 73 ร้อยละ 71 และร้อยละ 71 ตามลำดับ ซึ่งระดับประสิทธิภาพนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ได้รับวัคซีนเพียง 3 เข็ม ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่ม 608</p> <p><b>6. ผู้ป่วยโควิดชายพบอวัยวะเพศสั้นลง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน)</p> <p>- นพ.นันทวัฒน์ ศิริธำนันท์ ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนิ่วในทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศชาย รพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีข่าวผู้ป่วยโควิด 19 เพศชาย อวัยวะเพศสั้นลงหลังหายติดเชื้อว่า โดยทฤษฎีเป็นไปได้ว่า โรคโควิด 19 อาจจะทำให้อวัยวะเพศอักเสบได้ จนส่งผลให้เซลล์บุผนังเส้นเลือดมีอาการตีบ ตัน เพราะเส้นเลือดไปเลี้ยงน้อยลง ทำให้เกิดการแข็งตัวที่ลดลง แต่เคสผู้ป่วยในต่างประเทศและไทยมีจำนวนที่น้อยมาก จึงยังไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันได้ว่าโควิด 19 จะทำให้อวัยวะเพศสั้นลง เพราะอวัยวะเพศอาจจะไม่ได้สั้นลงจริง หรือถ้าสั้นลงจริงอาจจะมาจากสาเหตุอื่น เช่น ผู้ป่วยอายุมากขึ้น อ้วนขึ้น โรคที่เกี่ยวข้องกับพังผืดที่อวัยวะเพศ ทำให้อวัยวะเพศเบี้ยว เอียงจนทำให้ดูสั้นลง มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน</p>	
 <p><b>โรคฝีดาษวานร</b></p>	
<p><b>พบผู้ป่วยยืนยันรายแรกของไทย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก., ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, บางกอกทูเดย์, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, moneyandbanking)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต พบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานร จึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) กองระบาดวิทยา และสคร.11 นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่สอบสวนโรคร่วมกับ สสจ.ภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งแต่ 18 ก.ค. พบผู้ป่วยเพศชาย สัญชาติไนจีเรีย วัย 27 ปี มีประวัติเดินทางมาจากประเทศไนจีเรีย ให้ข้อมูลว่าเมื่อ 1 สัปดาห์ก่อนมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ผื่นแดง ตุ่มหนอง ตุ่มหนองเริ่มจากอวัยวะเพศลามไปใบหน้า ลำตัว แขน เก็บตัวอย่างส่งตรวจเชื้อก่อโรค ผลสรุปช่วงบ่ายวันที่ 21 ก.ค.ว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานรที่พบในประเทศไทยเป็นครั้งแรก</p>	
 <p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สธ.เผยคนไทยมีปัญหาสุขภาพช่องปากกว่า 50%</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ทีวี่ช่อง 5, NBT, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, thailandplus, changmainews)</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด “ความเสมอภาคด้านสุขภาพช่องปาก : Equity in Oral Health” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก เน้นการพัฒนาคุณภาพบริการ สร้างความรอบรู้ และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการดูแลในระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม โดยผลสำรวจสถานะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปี 60 พบว่า เด็กไทยกว่าร้อยละ 50 มีปัญหาฟันผุ และมากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ใหญ่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สธ. เปิดโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อ สำหรับผู้สูงอายุ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ทวีช่อง NBT</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาในระดับประเทศโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกล่าวว่า สธ. ร่วมกับ พม. และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) โดยโครงการพัฒนารูปแบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ ปี 60 – 65 ซึ่งเป็น 1 ในโครงการตามความร่วมมือด้านวิชาการพัฒนาระบบบริการสำหรับผู้สูงอายุที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 41 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะกลาง (Intermediate care) เช่น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองแตก ตั้งแต่รักษาอยู่ใน รพ.จนถึงบ้านแบบไร้รอยต่อ เน้น “ส่งเสริม-ดูแล-ฟื้นฟู” โดยทีมบุคลากรสหวิชาชีพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ</p>	
<p><b>แพทย์แนะไม่ขอมดน้ำเปล่า ไม่ใช่ปัจจัยหลักเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, สำนักข่าวไทย, ผจก., ข่าวสด, amarintv, mcot, tnn, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีที่มีการแชร์ข่าวการไม่ดื่มน้ำเปล่าทำให้เป็นอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง และมักจะดื่มน้ำอัดลม นมเปรี้ยว น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มชูกำลัง ทำให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตนั้น อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจเป็นสาเหตุโดยอ้อม เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายอย่างที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ ทั้งนี้ สำหรับอาการของโรคหลอดเลือดสมองมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า หากมีอาการ พูดลำบาก ปากตก แขนขายกไม่ขึ้น ควรรีบไป รพ.ทันที เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว ลดการเสียชีวิตและอัมพาต</p>	
<p><b>งานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaimlmnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development) เพื่อโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำองค์ความรู้ที่สะสมไว้มามาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ</p>	
<p><b>สปสข.เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยบัตรทอง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กท.ธุรกิจ)</p> <p>- รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข สปสข. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด สปสข. ครั้งที่ 7/2565 มีมติเพิ่มยาบัญชี จ.(2) จำนวน 10 รายการ ให้ครอบคลุมการดูแลรักษาผู้ป่วยบัตรทองเพิ่มเติม โดยดำเนินการได้ทันทีในปี 2565</p>	
<p><b>ตรวจสอบฤกษ์คัมภีร์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า)</p> <p>- จากกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิป TikTok เกี่ยวกับกลุ่มคนกำลังทำพิธีกรรมสวดอยู่สวดกิน โดยในพิธีห้ามหยุดกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าจะสวดเสร็จ (เปียร์, เหล้า) อ้างอิงมาอย่างรวย ด้าน จนท.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ฝ่ายปกครอง และ สสอ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม ร่วมตรวจสอบอาศรมพระมหามุนีครูธรรม 9 โกฎิ อ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม ของฤกษ์คัมภีร์ เจ้าสำนักฤกษ์กินเปียร์แล้วรวย เบื้องต้นไม่มีพบสิ่งผิดกฎหมาย พร้อมตักเตือนเรื่องการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมในพิธีกรรม</p>	